

## การคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)

นำเสนอเมื่อ : 29 ธ.ค. 2559

การคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา [สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 29 ธันวาคม 2559](#)

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๕๓๒๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั่วประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)

ในการนี้ จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้โรงเรียนที่ไม่เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริประเมินสถานภาพปัจจุบันของโรงเรียนว่า มีสภาพที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) หรือไม่ กรณีพบว่าเป็นโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ให้โรงเรียนรายงานสภาพปัจจุบันที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน พร้อมเหตุผล และข้อมูลประกอบตามแบบสำรวจที่ส่งมาพร้อมนี้ โรงเรียนละ ๑ ชุด

๒. พิจารณาตรวจสอบสภาพที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนของโรงเรียน และรายงานตามแบบสำรวจพร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ โรงเรียนละ ๑ ชุด ไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีที่มีโรงเรียนไม่ประเมินสถานภาพปัจจุบัน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาดำเนินการประเมิน พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบตามแบบสำรวจที่ส่งมาพร้อมนี้ได้

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ <http://academic.obec.go.th> และส่งข้อมูลกลับไปยังกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

อนึ่ง ในการดำเนินการพัฒนาตามแนวทางที่โรงเรียนเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้กับโรงเรียนพัฒนาตามเหตุผลของแต่ละโรงเรียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยเร่งด่วน จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๓๖๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๓๕๕